

## รอบรู้เรื่องกฎหมายไปกับ “หนุ่มโกโบริ”

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านและผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ ของ “หนุ่มโกโบริ” ทุกๆท่าน “หนุ่มโกโบริ” ก็ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ฉบับนี้ หนุ่มโกโบริ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ นะครับพี่น้อง

ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวจึงต้องบริบูรณ์ด้วยกรณีสามประการคือ

ประการแรก ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปในชาติและของต่างประเทศด้วย

ประการที่สอง ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ไม่ให้มีการฉ้อฉลฉ้อโกงในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ เช่น ต้องไม่มีการซื้อเสียง ต้องไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่อำนาจประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองบางพรรค หรือนักการเมืองต้องไม่มีการใช้งบประมาณหรือเงินแผ่นดินไปอำนวยความสะดวกหรือเอื้อเพื่อให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งต้องควบคุมบัตรเลือกตั้งมิให้นำไปใช้ในการโกงการเลือกตั้งในทุกวิถีทาง

จะต้องทำให้การนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งถูกต้องเที่ยงตรง จะต้องทำให้การนับคะแนนเป็นไปโดยถูกต้องโปร่งใสและต้องทำให้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่ว โปร่งใส ถูกต้อง และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ประการที่สาม ต้องจัดการเลือกตั้งให้เที่ยงธรรม คือไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดไม่ปล่อยให้พรรคการเมืองหรือชนชั้นเพื่อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดและต้องป้องกันปราบปรามไม่ให้มีใครกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายคะแนนเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ

เพราะการใช้กลอุบายหลอกลวง ฉ้อฉล ชวนเชื่อ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองคนใดย่อมทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

เพราะการใช้กระบวนการโกหก ใส่ร้าย หรือโจมตีทำลายคะแนนเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ย่อมทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

ทั้งสามประการนี้ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเจตนารมณ์แห่งระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งนั้นก็จะได้การยอมรับและจะเป็นรากเหง้าแห่งอันตรายร้ายแรงในบ้านเมือง

การดังกล่าวนี้คือการทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องทำการป้องกันหรือหยุดหรือระงับการกระทำนั้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย และอาจมีกรณีต้องดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีโทษจรรยา เพราะอาจส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งใดที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะกระทำโดยบุคคลอื่นก็ดี หรือโดยผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก็ดี ย่อมทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย และที่สำคัญ อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นบางเขตก็ได้ ซึ่งต้องจับตาติดตามกันต่อไป

สุดท้ายนี้ “หนุ่มโกโบริ” ก็ขอฝากว่า การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะเป็นตะแกรงร่อนเอาเฉพาะผู้แทนที่ดี มีคุณภาพ เข้ามาบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในชาติ トラบใดที่ตะแกรงร่อนนี้ยังมีรอยขาดที่ใดที่หนึ่ง การเลือกตั้งย่อมได้แต่ผู้แทนที่แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัว ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ของประเทศจมอยู่ในความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าถนนของการปฏิรูปการเมืองไทยจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่อำนาจของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นะครับพี่น้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
โดย “นายจรงค์ วิภาทานัง”  
นิติกรชำนาญการ

# ชาวนครสวรรค์ พร้อมใจเลือกตั้ง

สมัครสองใบ  
นายก อบจ.นครสวรรค์  
ส.อบจ.นครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ **20** ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

จากสภาประชาชนชาตินิยม **อบจ.นครสวรรค์** [www.nakhonsawaraj.go.th](http://www.nakhonsawaraj.go.th)  
ปี 22 ถนนที่ 152 ไร่จำเริญ พุทธิกาฬาม พ.ศ. 2563

## New Normal

วิถีชีวิตใหม่ยุค COVID-19

- 1. งดไปสถานที่แออัด
- 2. งดไปสถานที่สาธารณะ
- 3. งดไปสถานที่เสี่ยง
- 4. งดไปสถานที่เสี่ยง
- 5. งดไปสถานที่เสี่ยง

### การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

**ก่อนวันเลือกตั้ง**

**ไม่น้อยกว่า 25 วัน**  
ตรวจสอบได้ที่ว่าการอำเภอ/ที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

**ไม่น้อยกว่า 15 วัน**  
ตรวจสอบจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาขังที่บ้าน

**ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่า**

- ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง → **ขอเพิ่มชื่อ**
- เจ้าบ้าน เห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่อาศัยอยู่จริง → **ขอลบชื่อ**

ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนบ้านหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอแก้ไขชื่อ-ออกชื่อพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ราชการออกให้ไปมาด้วย

## BUENGBORAPHET PHOTO CONTEST

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายที่สวยงามที่สุด

หัวข้อ **บึงบอระเพ็ด ในมุมมองของฉันทน์**

เงินรางวัลรวม 50,000 บาท

สมัครประกวดภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

สนใจสมัครและขอรายละเอียดดูได้ที่ [www.buengboraphet.go.th](http://www.buengboraphet.go.th)

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่ **เรา**

"ส่องเรือชน บึงบอระเพ็ด" จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "เทศกาลส่องเรือชน บึงบอระเพ็ด" จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ จัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ด้านหน้าอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนริ้วการะพรังการท่องเที่ยวและกีฬาชมธรรมชาติบึงบอระเพ็ด SHA มาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์ด้วย

## รอบรู้เรื่องกฎหมายไปกับ หม่อมโกโบริ

โดย... นายจรงค์ วิฑาพานัง นิติกรชำนาญการ

สวัสดิ์ครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านและผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ของ "หม่อมโกโบริ" ทุกๆ ท่าน "หม่อมโกโบริ" ก็ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ฉบับนี้ หม่อมโกโบริ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้นจะครบพี่น้อง

ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวจึงต้องบริบูรณ์ด้วยกรรมวิสามประการคือ

**ประการแรก** ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปในชาติและของต่างประเทศด้วย

**ประการที่สอง** ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ไม่ให้มีการฉ้อฉลฉ้อโกงในการเลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดๆ เช่น

ต้องไม่มีการซื้อเสียง ต้องไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองบางพรรค หรือนักการเมืองต้องไม่มีการใช้งบประมาณหรือเงินแผ่นดินไปอำนวยความสะดวกหรือเอื้อเพื่อให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งต้องควบคุมบัตรเลือกตั้งมิให้นำไปใช้ในการโกงการเลือกตั้งในทุกวิถีทาง จะต้องทำให้การนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งถูกต้องเที่ยงตรง จะต้องทำให้การนับคะแนนเป็นไปโดยถูกต้องโปร่งใสและต้องทำให้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่ว ไปโปร่งใส ถูกต้อง และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วที่สุด

**ประการที่สาม** ต้องจัดการเลือกตั้งให้เที่ยงธรรม คือไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการล่อลวงหรือชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดและต้องป้องกันปราบปรามไม่ให้มีใครกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายคะแนนเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ

เพราะการให้ล่อลวงหลอกลวง ฉ้อฉล ชวนเชื่อ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองคนใดย่อมทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม เพราะการใช้กระบวนการโกหก ใส่ร้ายหรือโจมตีทำลายคะแนนเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ย่อมทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

ทั้งสามประการนี้ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเจตนารมณ์แห่งระบอบประชาธิปไตย

อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งนั้นก็จะได้ไม่ได้รับการยอมรับและจะเป็นรากเหง้าแห่งอันตรายร้ายแรงในบ้านเมือง การดังกล่าวนี้คือการทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องทำการป้องกันหรือหยุดหรือระงับการกระทำนั้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย และอาจมีกรณีที่ต้องดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีโทษจรรยา เพราะอาจส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นบะหมางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งใดที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่ากระทำโดยบุคคลอื่นก็ดี หรือโดยผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก็ดี ย่อมทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย และที่สำคัญ อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นบางเขตก็ได้ ซึ่งต้องจับตาติดตามกันต่อไป

สุดท้ายนี้ "หม่อมโกโบริ" ก็ขอฝากว่า การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรมเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเพราะจะเป็นตะแกรงกรองเอาเฉพาะผู้แทนที่ดี มีคุณภาพ เข้ามาบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในชาติ ทราบดีที่ตะแกรงร่อนนี้ยังมีรอยขาดที่ใดที่หนึ่ง การเลือกตั้งย่อมได้แต่ผู้แทนที่แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัว ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ของประเทศจมอยู่ในความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าถนนของการปฏิรูปการเมืองไทยจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่อำนาจของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นะครับพี่น้อง

# การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเหตุการณ์ทุจริต

